



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐ โทร. ๐๒-๕๒๘-๔๘๐๐ โทรสาร. ๐๒-๕๒๘-๔๙๐4

ป.ป.ช. ส่งความเห็นต่อวุฒิสภา ประกาศจุดยืน เรื่อง “ร่าง พรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.”

ศาสตราจารย์ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๕๑๙-๘๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบ ๓๑๐ เสียงและงดออกเสียง ๔ เสียงจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕๐๐ คน ต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. หรือ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ในวาระที่ ๒ และ ๓ โดยจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนั้น ปรากฏว่าในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ระบุหลักการนิรโทษกรรมไว้ใน มาตรา ๓ ว่า “ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง” ซึ่งทำให้มีประเด็นปัญหาที่กระทบถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาติ (The United Nations Convention against Corruption หรือ UNCAC 2003) เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรซึ่งมีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๙ (๑1) (๑๓) และ (๑๔) จึงเห็นสมควร ให้มีข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ดังนี้

(๑) ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. มาตรา ๓ และมาตรา ๔ มีผลกระทบ ต่อเรื่องกล่าวหา ที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ดำเนินการไต่สวนและส่งฟ้องคดี ต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว และเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ส่งมอบสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมจำนวน ๒๔ เรื่อง (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย) รวมทั้งเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๒๕,๓๓๑ เรื่อง เป็นเรื่องกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง จำนวน ๔๐๐ เรื่อง และเรื่องกล่าวหา เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไป จำนวน ๒๔,๙๓๑ เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด จำนวน ๖๖๖ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตจะเป็นอันต้องระงับสิ้นไป และเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาดังกล่าว เนื่องจากผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

(๒) ประเทศไทยได้ยินยอมเข้าผูกพันเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) ซึ่งหลักการของอนุสัญญาดังกล่าวได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตที่มีผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม ซึ่งบ่อนทำลายสถาบันและหลักของระบอบประชาธิปไตย คุณค่าทางจริยธรรม ความยุติธรรม และเป็นอันตราย ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักนิติรัฐ ซึ่งหมายถึงประเทศไทยยินยอมจำกัดอำนาจอธิปไตยบางส่วน เข้าผูกพันตามอนุสัญญาดังกล่าว ดังนั้น หากประเทศไทยจะออกกฎหมายล้มล้างคดีทุจริตจะเป็นการขัดต่อหลักการของอนุสัญญาดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการถูกประเมินและติดตาม ผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา UNCAC ดังกล่าวอยู่ด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้แจ้งต่อ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยมีรายละเอียดในเช่นเดียวกับข้อเสนอที่มีต่อวุฒิสภาดังกล่าวข้างต้น เพื่อแสดงถึง เจตจำนงในการปฏิเสธรณินิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานโฆษกและเผยแพร่ สำนักงาน ป.ป.ช.

โทร. ๐๒-๕๒๘-๔๙๑๒ , e-mail: DrJack_dc@yahoo.com

รายละเอียดเรื่องกล่าวหาที่รับโอนจาก คตส.
(รวม 24 เรื่อง)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียด
1	เรื่อง que ดำเนินเสร็จเด็ดขาดในชั้นศาลแล้ว (จำนวน ๕ เรื่อง)	<p>1.1 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ว่าร่ำรวยผิดปกติ ได้ดำเนินการบังคับให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน ๔๙,๑๘๓,๔๘๗,๑๔๘.๗๘ บาท</p> <p>1.2 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และภริยา กรณีซื้อที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยไม่ชอบ (คดีที่ดินรัชดา)</p> <p>1.3 เรื่องกล่าวหา นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ กับพวก หลีกเลียง ภาชีอากร</p> <p>1.4 เรื่องกล่าวหากรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร</p> <p>1.5 เรื่องกล่าวหากรณีทุจริตโครงการจัดซื้อกล้องและดำเนินการโครงการปลูกยาง ๙๐ ล้านต้น (คดีกล้อง)</p>
2	เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล (จำนวน ๔ เรื่อง)	<p>2.1 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (คดีสลากเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว)</p> <p>2.2 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กรณีทุจริตการอนุมัติให้เงินกู้แก่รัฐบาลสหภาพพม่า จำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท (คดี Exim Bank)</p> <p>2.3 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ และปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทที่ตนถือหุ้นโดยแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต</p>

		2.4 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คณะกรรมการบริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับพวก ร่วมกันอนุมัติสินเชื่อ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
3	เรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. (จำนวน ๘ เรื่อง)	3.1 เรื่องกล่าวหา กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชน โดยการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการพาสทิญ่า 3.2 เรื่องกล่าวหา กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชน โดยการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการกบินทร์บุรี ๒
		3.3 เรื่องกล่าวหา กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชน โดยการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการอรัญประเทศ 3.4 เรื่องกล่าวหา กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชน โดยการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเมืองใหม่บางพลีและร่มเกล้า ๒ 3.5 เรื่องกล่าวหา กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชน โดยการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการรังสิต (คลอง ๙) 3.6 เรื่องกล่าวหา อธิบดีกรมสรรพากร กับพวก ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการคืนเงินภาษีให้แก่รายเรื่องใคร ลีกีจวัฒน์นะ 3.7 เรื่องกล่าวหา คณะกรรมการ ทศท. คณะกรรมการบริหารงาน (กบง.) กับพวก เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาสัมปทาน (ครั้งที่ 6) ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid) โดยมีชอบ

		3.8 เรื่องกล่าวหา คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ทศท. คอร์ปอเรชั่น และผู้บริหาร บมจ.กสท โทรคมนาคม เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้บริษัท เอไอเอส ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 7) เพื่ออนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) และอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายจากการ Roaming
4	เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด (จำนวน ๓ เรื่อง)	4.1 เรื่องกล่าวหา กรณีก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แอร์พอร์ตลิงค์) 4.2 เรื่องกล่าวหา กรณีการจ้างก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ บริษัท ห้างปฏิบัติการกลางตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.3 เรื่องกล่าวหา กรณีการแก้ไขสัมปทานฯ (ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2547 เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินคอร์ปฯ ที่ต้องถือหุ้นในบริษัทชินแซทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5	เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ฟ้องคดี (จำนวน ๑ เรื่อง)	5.1 เรื่องกล่าวหา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับพวก กระทำผิดโครงการจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนสายพานลำเลียงกระเป่าสัมภาระผู้โดยสารและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คดี CTX)
6	เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเสร็จแล้ว	6.1 เรื่องกล่าวหา กรณีอนุมัติโครงการดาวเทียม IPSTAR โดยมีขอด้วยสัญญาสัมปทาน โครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

	(จำนวน ๒ เรื่อง)	6.2 เรื่องกล่าวหา กรณีอนุมัติให้ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 3 จำนวน 6.7 ล้านบาทเรียกรัฐไปเช่าช่องสัญญาณ ต่างประเทศ เป็นการขัดต่อสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
7	เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการร่วม (จำนวน ๑ เรื่อง)	7.1 เรื่องกล่าวหา การทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ :

เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน ซ้ำมูลความผิด จำนวน ๖๖๖ เรื่อง